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เลีย้งไกไขดวยอแีวป...ทําไบโอแกสลดคาใชจาย 

 

 

 

แมวาการเลี้ยงไกไขที่ทําอยูขณะน้ี จะดูเสมือนเลี้ยงใหคนอ่ืน
ไกที่กําลังเลี้ยงอยางเอาใจใสอยูขณะนี้พอวันหนึ่งมันไข
ออกมา ไขน้ันมิใชไขของมัน มิใชไขของเรา แตเปนไขของ
บริษัทที่เรารับจางเขาเลี้ยง พอถึงวันนั้นก็ตองดีใจเพราะ
ม่ันใจไดวา ไมขาดทุนอยางแนนอนเพราะมีการประกันราคา
ไขไกไว ซึ่งนอกจากไขแลว ทางบริษัทเขายังรับซื้อแมไกที่
ปลดระวางดวย... 

ที่อยากบอกเลาในวันนี้ที่สําคัญคือ เรื่อง การทําไบโอแกส... 
การเลี้ยงไก (และ/หรือสัตวชนิดอ่ืน ๆ) นอกจากจะขายไขได
แลว ยังไดประโยชนมากกวานั้นอีกคือ การนําเอาแกสที่
จะตองสูญเปลาหากปลอยทิ้งไป มาทําใหเกิดประโยชนโภช
ผลมากกวานั้น คือ การทําไบโอแกส (Bio Gas) หากไมทาํไบ
โอแกสแลว ก็จะเกิดมลพิษ ณ บริเวณนั้นและรอบ ๆ แตหาก
ทํา นอกจากจะไมกอใหเกิดมลพิษแลวยังกอใหเกิด
ประโยชนอยางยิ่งแกเจาของฟารม 

อยาง คุณเจียดฉพร บุญรักศรพิทักษ เจาของธนโชติ
ฟารม อยูบานเลขที่ 99 หมู 5  ต.ทางาม อ.อินทรบุรี 
จ.สิงหบุรี ที่เริ่มตนเลี้ยงไกเม่ือป 2550 ที่ผานมากับโครงการ
สงเสริมอาชีพการเลี้ยงไกไขแกเกษตรกรรายยอยของบริษัท
เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ซึ่งคุณ
เจียดฉพรมีโรงเรือนเลี้ยงไก 1 โรง มีไก 36,000 ตัว โรงเรือน
เปนระบบปดปรับอากาศดวยการระเหยของน้ํ า หรือ
Evaporative cooling system (EVAP) คุณเจียดฉพรทํา
ไบโอแกสแบบ Plug Flow แลว สามารถลดคาใหจายไดมาก 
เชน คาไฟฟากอนที่จะทําไบโอแกสนั้นสูงมาก แตหลังจากที่
ทําระบบนี้แลวคาไฟฟาลดลง  

คุณเจียดฉพร เลาใหฟงวา เงินลงทุนทํา ไบโอแกสนั้นมีทั้ง
เงินสวนตัวและเงินสนับสนุนจากทางราชการ บอนี้ลงทุนไม
รวมเครื่องปนไฟประมาณ 1.2 ลานบาท มีขนาด 700 คิว
ม.เชียงใหม ชวยประมาณ 900 บาทตอคิว ไกรุนที่ผานมามี
รายไดจากการขายมูลไกที่ชักกากตากแหงไดกิโลกรัมละ 
3 บาท คิดเปนตันละ 3,000 บาท ถาคิดเปนเดือนจะมีรายได
เฉลี่ยประมาณ 6,000 บาท ในสวนมูลไกสดที่ไมไดลงบอจะ
ขายไดประมาณ 6,000 บาท เฉลี่ยแลว มูลไกทั้งหมดจะได
เปนเงิน 12,000 บาท  

เมื่อทําไบโอแกสแลว จากเดิมเสียคาไฟฟา 45,000 
บาทตอเดือน แตปจจุบันเหลือ     ประมาณ 18,000 

ก9085



สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

  
  

บาท ...เห็นไดวาจายถูกลงกวาเดิมถึง 60% 

สําหรับเหตุผลที่ตัดสินใจทําไบโอแกสประการแรกคือเรื่อง
ของการตระหนักถึงสิ่งแวดลอม เน่ืองจากการเลี้ยงไกยอม
ตองมีกลิ่นจากมูลไกซึ่ง  อาจรบกวนชุมชนโดยรอบได
ประกอบกับไดเงินลงทุนจึงหันมาใชไบโอแกส โดยทาง 
ม.เชียงใหม มีวิศวกรมาดแูลถึงความเหมาะสมในการใชไบ
โอแกสใหเหมาะกับขนาดของฟารม ซึ่งทาง ม.เชียงใหม 
มีงบประมาณใหเฉพาะแค 700 คิวเทานั้น ถาเกษตรกร
ตองการเพิ่มขนาดโรงเรือนใหใหญกวานี้ตองเสียคาใชจาย
เพ่ิมเอง ซึ่งในอนาคต ที่น่ีอาจเพิ่มขนาดบอใหเหมาะสม
ตามจํานวนไกดวย  

ระบบการจัดการเรื่องของมูลไก มีระบบการเก็บโดยใช
สายพานและมีทอลําเลียงเพื่อปลอยลงไปยังบอหมัก โดยมูล
ไกสดจะมีเกษตรกรมารับซื้อ ที่เหลือประมาณ 4 ตันจะลงบอ
ทําไบโอแกสโดยมูลไกที่ไดและกากที่เหลือจากบอหมักจะ
ไดประมาณ 2 ตัน ซึ่งกากที่หายไปจะถูกยอยเปนน้ํา นํ้าที่ได
จะไมมีกลิ่นและไมมีความเค็มจะมีคา NPK ที่สูงสามารถนํามา
รดน้ําตนไมและนํามาทําการเกษตรได สําหรับมูลไกที่ชักกาก
ข้ึนมานั้นเปนปุยที่ดี ไมมีกลิ่น แตมีประโยชนสําหรับตนไม
สามารถจําหนายไดเชนกัน 

เห็นไดชัดเจนวาการเล้ียงไกดวยระบบที่มีคุณภาพ
ผลผลิตที่ไดยอมมีคุณภาพ และหากในฟารมมีการ
ทําไบโอแกสดวยแลวก็จะไรปญหาเรื่องส่ิงแวดลอม
ชาวบานที่อยูรายรอบฟารมก็จะเปนมิตรที่ดีตอฟารม
เพราะเปนฟารมที่ปลอดกล่ิน ปลอดแมลงวัน ที่สําคัญ
ยังเปนการลดตนทุนอีกดวย. 
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